

อิสยาห์ 40:27-31

จิตวิญญาณแบบป๊อป: "บินเหมือนนกอินทรี"

ศิษยาภิบาลไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์ เคิร์กแลนด์ วอชิงตัน

4 พฤษภาคม 2025

อธิษฐาน ฉันอยากเริ่มต้นเข้านี้ด้วยแบบทดสอบพระคัมภีร์แบบตัวเลือก คุณพร้อมหรือยัง?  
คุณสามารถหาข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้ที่ไหน:

ให้อาหารแก่เด็กทารกที่ไม่มีอาหารเพียงพอ

ใส่รองเท้าให้เด็กๆ โดยที่เท้าของพวกเขาไม่มีรองเท้า

ให้บ้านแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่บนถนน

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้พบได้ใน:

ก) สดดี

ข) อิสยาห์

ค) “คำเทศนาบนภูเขา” ของพระเยซู

ง) เจมส์

จ) ไม่มีคำตอบใดถูกต้องเลย

คำตอบที่ถูกต้องคือ... “ไม่มีคำตอบใดถูกต้องเลย” เหล่านี้เป็นเนื้อเพลงจากเพลงปี 1976 ของวง The Steve Miller Band ชื่อว่า “Fly Like An Eagle” เพลงเก่าเพลงของวง Steve Miller Band ติดอันดับ 25 อันดับแรกของ Billboard รวมถึงสามเพลงที่ขึ้นอันดับ 1 เพลงนี้ขึ้นอันดับ 2 วงนี้มียอดขายอัลบั้ม 60 ล้านชุดทั่วโลก และเขายังมีความเชื่อมโยงที่แจ่มกึ่งทาง Northwest อย่างน้อย

ฉันคิดว่าพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่เป็นอดีตความเชื่อมโยง

ซึ่งหนึ่งในนั้นฉันเพิ่งรู้ก่อนที่บริการจะเริ่มต้นขึ้นว่า Steve Miller เคยเป็นเจ้าของบ้านใน Medina แต่เขาก็เป็นเจ้าของบ้านใน Friday Harbor เป็นเวลาหลายทศวรรษ (ไม่ใช่ในท่าเรือจริงๆ แน่นอน แต่บนเกาะ San Juan ใกล้กับเมือง Friday Harbor 😊) เขาขายบ้านไปในปี 2019 นอกจากนี้

เขายังเป็นเจ้าของบ้านใกล้ Sun Valley รัฐไอดาโฮ ตั้งแต่ปี 1987 ถึง 2018

ซึ่งหมายความว่าฉันแทบจะเป็นเพื่อนบ้านของเขาเมื่อฉันไปเล่นสกีที่นั่นในช่วงกลางทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ชัดเจน เขาและฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน

นี่คือเนื้อเพลงของเพลง “Fly Like an Eagle”:

Time keeps on slippin’, Into the future

Time keeps on slippin’, Into the future

I want to fly like an eagle, To the sea

Fly like an eagle, Let my spirit carry me

I want to fly like an eagle, Till I'm free

Right through the revolution

Feed the babies, who have not enough to eat  
Shoe the children (ใช่แล้ว คำว่า “shoe” ใช่เป็นกริยาในที่นี้ สิทธิในการแต่งกลอน!)  
With no shoes on their feet  
House the people, Livin' in the street  
Oh, Lord, there's a solution

นั่นแหละ เนื้อเพลงทั้งเพลงสื่อถึงข้อความที่ว่าชีวิตสั้น  
และหนทางที่จะทะยานขึ้นสู่ชีวิตได้อย่างแท้จริงคือการช่วยเหลือผู้ที่ไร้ความช่วยเหลือหรือกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่นเดียวกับที่เราได้ทำไปในวันอาทิตย์สองวันที่ผ่านมา  
ฉันอยากจะแสดงเพลงนี้กับคุณ เพลงนี้เป็นเพลงจากการแสดงของพวกเขาในปี 2011  
ในซีรีส์คอนเสิร์ตทางโทรทัศน์ของ PBS ชื่อว่า “Austin City Limits” (ดูวิดีโอได้ที่นี้)  
(คลิกที่นี่หากอ่านออนไลน์ – เริ่มที่ 52:00 น. และจบที่ 55:30 น. แม้ว่าการแสดงจะยาวกว่านั้นก็ตาม)

เพลงนี้แทบจะเป็นเพลงที่เราสามารถร้องในโบสถ์ได้ มันใกล้เคียงกับพระคัมภีร์มาก  
สิ่งเดียวที่ฉันอยากจะติติงคือเนื้อเพลงที่ว่า “ขอให้วิญญาณของฉันพาฉันไป”  
เพราะพระคัมภีร์บอกเราว่าไม่ใช่วิญญาณของเราที่พาเราไป แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำเช่นนั้น  
แต่ความปรารถนาของสตีฟ มิลเลอร์ที่จะ “บินเหมือนนกอินทรี” มาจากพระคัมภีร์โดยตรง  
แม้ว่าเช่นเดียวกับเพลงทั้งหมดในซีรีส์นี้ ฉันไม่ได้บอกว่าเขาตั้งใจถ่ายทอดข้อความในพระคัมภีร์  
แต่ฟังถ้อยคำเหล่านี้จากผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ บทที่ 40:27-31  
พระวจนะของพระเจ้าสำหรับคุณและฉันในขณะนี้:

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเตือนใจชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าคือใครและพระองค์ทำอะไรเพื่อพวกเขา และในช่วงเวลาที่เขียนข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ ชาวอิสราเอลถูกจองจำในบาบิโลน  
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รับคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่ซ่อนเร้นและถูกพระเจ้าละเลยในข้อ 27  
พวกเขาอยู่ในสภาวะของความโกลาหลและความวุ่นวาย ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน  
และถามว่า "พระเจ้าอยู่ที่ไหนท่ามกลางสิ่งนี้ เหตุใดเราจึงถูกเพิกเฉย"  
บางทีท่ามกลางประสบการณ์ส่วนตัวของเราในบาบิโลนที่เรารู้สึกสิ้นหวังและพ่ายแพ้...บางทีพวกเขาบางคนอาจเคยถามคำถามประเภทเดียวกันนี้  
คำตอบที่ได้รับสำหรับคำถามนี้เป็นการเตือนใจว่าพระเจ้าอยู่กับพวกเขาแม้ในยามที่พวกเขาทุกข์ทรมาน พระองค์ไม่ได้ลืมพวกเขา  
และจากนั้นก็กระตุ้นให้พวกเขาจำไว้ว่าพวกเขาจะอ่อนล้าและอ่อนล้าด้วยตนเอง...  
แต่สำหรับผู้ที่ยังรอคอยพระเจ้า พระองค์จะทรงฟื้นฟูกำลังให้พวกเขาและพวกเขาจะ  
“บินสูงเหมือนนกอินทรี” ตามที่ข้อความนี้กล่าวไว้...และตามที่สตีฟ มิลเลอร์ร้องเป็นเพลง

ตอนนี้ คำถามคือ พระเจ้าทรงทำสิ่งนี้เพื่อเราได้อย่างไร มีหลายวิธี  
และเราได้พูดถึงบางวิธีในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาในซีรีส์นี้ 1.  
พระเจ้าทรงเสริมกำลังเราผ่านพระวจนะของพระองค์ พระคัมภีร์เต็มไปด้วยข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจ  
ความหวัง และความแข็งแกร่งแก่เราในการเผชิญกับวันข้างหน้า เช่นข้อพระคัมภีร์นี้ที่เราเพิ่งอ่านไป  
2. พระเจ้าทรงเสริมกำลังเราผ่านมิตรภาพและการสนับสนุนจากผู้เชื่อคนอื่น ๆ  
เมื่อเราเผชิญกับความท้าทาย  
ไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีใครสักคนที่รักพระเยซูเพื่อแบ่งเบาภาระของเรา ปลอดภัยของเรา  
อธิษฐานเพื่อเรา และช่วยเราผ่านช่วงชีวิตนั้น 3. พระเจ้าทรงเสริมกำลังเราผ่านการอธิษฐานเช่นกัน

เมื่อเราอธิษฐาน เราได้รับการเตือนว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่น พระองค์ทรงได้ยินคำอธิษฐานของเรา... เราสำนึกถึงบาปและความหลงผิดของเราเอง... และได้รับการเตือนว่าพระเจ้าทรงรักเรา ไม่เคยทอดทิ้งเรา ทรงแสวงหาที่จะทรงงานในตัวเราต่อไปเพื่อดึงเราให้เข้าใกล้พระองค์ เข้านี้พวกเรบางคนเพียงแค่ต้องการได้ยินความจริงข้อนี้: ว่าพระเจ้ารักคุณและอยู่กับคุณท่ามกลางสิ่งที่ไม่ว่า คุณจะกำลังเผชิญหรือดิ้นรนกับอะไรก็ตาม ก็มีพระองค์ การอภัย การรักษา และพระองค์จะทรงชูคุณขึ้นเหมือนปีกนกอินทรี

มีอีกวิธีหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงเสริมกำลังเราและชูเราขึ้นเหมือนปีกนกอินทรี และเราได้รับการเตือนถึงเรื่องนี้ในบทเพลงของเขา สตีฟร้องว่าเขาต้องการ "บินเหมือนนกอินทรี" ในท่อนร้องประสานเสียง จากนั้นเขาก็ร้องว่า:  
ให้อาหารเด็ก ๆ ที่ไม่มีอาหารเพียงพอ  
ใส่รองเท้าให้เด็ก ๆ โดยที่เท้าของพวกเขาไม่มีรองเท้า  
ให้บ้านแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่บนถนน

เมื่อเราเอื้อมมือออกไปช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่พวกเขาต้องการ พระเจ้าจะทรงชูเราขึ้นเหมือนปีกนกอินทรี หลายคนคงเคยประสบกับความจริงข้อนี้: การช่วยเหลือผู้อื่นในนามของพระเยซูจะชูเราขึ้น เสริมกำลัง และอวยพรเรา แม้ว่าเราจะทำเพื่ออวยพรผู้อื่นก็ตาม บทความล่าสุดใน Psychology Today กล่าวไว้ว่า "เรามักคิดว่าการเป็นอาสาสมัครเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อ 'ตอบแทน' หรือเพื่อทำตามหน้าที่ทางศีลธรรม แต่เมื่อคุณมีส่วนร่วมในการบริการโดยไม่เห็นแก่ตัว คุณไม่ได้แค่ปรับปรุงชีวิตของคนอื่นเท่านั้น แต่คุณกำลังเชื่อมต่อสมองของคุณใหม่ บำรุงความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ และค้นพบจุดมุ่งหมายใหม่" (Psychology Today, 1/13/25) บทความยังกล่าวต่อไปว่า "การมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นจะหลั่งสารสื่อประสาท เช่น โดปามีน เซโรโทนิน และออกซิโทซิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีความสุขและความเครียดที่ลดลง" นี่คือนิสัยที่พระเจ้าสร้างคุณและฉัน! การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพร! คุณรู้สึกเหมือนอินทรีที่บาดเจ็บ ไม่สามารถบินได้หรือไม่ เครียดหรือกังวลหรือไม่? ถ้าใช่ ลองทำบางอย่างที่ขัดกับสัญชาตญาณ: ใช้เวลาสักหน่อยในการดูแลทารก เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ คนไร้บ้าน คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ใหญ่ที่พยายามหาหนทางไปข้างหน้าในโลก มันจะยกคุณขึ้นเหมือนปีกของอินทรี

เป็นเรื่องดีที่ Steve Miller Band ช่วยให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบินเหมือนอินทรีกับการรับใช้ผู้อื่น และ Psychology Today ก็ยืนยันถึงประโยชน์ส่วนตัวของการช่วยเหลือผู้อื่น...แต่พระเยซูก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกัน ในมัทธิว 25:34-40 พระเยซูทรงพูดถึงอาณาจักรของพระองค์และผู้ที่จะได้รับเชิญ โดยใช้เรื่องแต่งเกี่ยวกับกษัตริย์และอาณาจักรของพระองค์:

"จากนั้นกษัตริย์จะตรัสกับผู้ที่อยู่ทางขวาของพระองค์ว่า 'จงมาเถิด พวกเจ้าที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงรับมรดกของเจ้า อาณาจักรที่เตรียมไว้ให้เจ้าตั้งแต่สร้างโลก เพราะว่าเราหิวเจ้าก็ให้เรากิน เรากระหายเจ้าก็ให้เราดื่ม เราเป็นคนแปลกหน้าเจ้าก็เชิญเราเข้ามา เราต้องการเสื้อผ้าเจ้าก็ให้เสื้อผ้าเรา เราเจ็บป่วยเจ้าก็ดูแลเรา เราอยู่ในคุกเจ้าก็มาเยี่ยมเรา'

"เมื่อนั้นคนชอบธรรมจะตอบเขาว่า 'องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อไรที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์หิวและให้อาหารแก่พระองค์ หรือเมื่อใดที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงกระหายน้ำและให้พระองค์ดื่ม?

เราเห็นท่านป่วยหรืออยู่ในคุกเมื่อไรและไปเยี่ยมท่าน? กษัตริย์จะตอบว่า 'เราบอกความจริงแก่ท่านว่า สิ่งใดที่ท่านทำเพื่อพี่น้องของเราคนหนึ่งที่น่าตายที่สุด ท่านก็ได้ทำเพื่อเรา'" (มัทธิว 25:40)

จากนั้นพระเยซูก็สอนต่อไปว่าผู้ที่ทำเช่นนี้จะได้รับการยกขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ พวกเขาจะถูกยกขึ้นด้วยปีกนกอินทรีในอาณาจักรสวรรค์ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เพราะพวกเขาดำเนินชีวิตตามความเชื่อแบบพระคริสต์ นั่นคือ การให้อาหาร เสื้อผ้า และการดูแลผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยทั่วไป นี่เป็นการแสดงถึงการเป็นสาวกส่วนตัวของพระเยซู และพระเยซูก็ทรงอวยพรเมื่อเราทำเช่นนั้น

ดังนั้นเราจึงเห็นว่า เมื่อเรายอมให้ตัวเองเป็นมือและเท้าของพระเยซูในโลกที่ต้องการการดูแลและการสัมผัสอันเปี่ยมด้วยความรักจากพระองค์อย่างยิ่ง เราก็จะสัมผัสได้ว่าการบินเหมือนนกอินทรีเป็นอย่างไร เราสามารถดำเนินชีวิตตามคำพูดของอิสยาห์และถูกพระองค์ยกขึ้นเหมือนปีกนกอินทรี และเราจะสัมผัสได้ไม่เฉพาะในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีที่นี่และที่นี่ ตอนนี้เช่นกัน ในขณะที่เราช่วยทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าบนโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ พระเจ้าจะเสริมกำลังและยกระดับเราในขณะที่เราแบ่งปันความรักของพระองค์กับผู้อื่นผ่านวิธีการที่เป็นรูปธรรมและเป็นเหล่านี้

พวกคุณหลายคนคงทราบดีว่าทุกปีคริสตจักรของเราช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนด้วยบัตรของขวัญวันขอบคุณพระเจ้า เราย่วมมือกับโรงเรียนประถม Rose Hill ในเรื่องนี้ ที่ปรึกษาที่นั่นได้ส่งข้อความขอบคุณจากครอบครัวบางครอบครัวหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าปีที่แล้ว: "ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคริสตจักร Rose Hill สำหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันขอบคุณพระเจ้านี้ ซึ่งจะช่วยให้เราได้มากในช่วงวันหยุดนี้ ขอพระเจ้าอวยพรคุณและทุกคนที่มีส่วนทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสำหรับเรา" (ครอบครัวผู้รับบัตรของขวัญ)

"ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนและความเอาใจใส่ ฉันดีใจมากที่ได้ยินเช่นนั้น ขอพระเจ้าอวยพรคุณ"

"ขอบคุณ 🙏 ขอขอบคุณมากจริงๆ!"

"ฉันอยากขอบคุณคุณสำหรับน้ำใจนี้ เนื่องจากสำหรับฉันและครอบครัวแล้ว นี่เป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ เราขอบคุณมากที่คำนึงถึงลูกชายของฉัน ขอให้พรมากมาย"

"สวัสดี ฉันอยากขอบคุณคุณมากจากใจจริงสำหรับการสนับสนุนที่คุณมอบให้ฉัน ลูกๆ ของฉัน และขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่คุณมอบให้ฉัน ขอพระเจ้าอวยพรคุณ ขอขอบคุณมาก" (ครอบครัวผู้รับบัตรของขวัญ) นั่นคือ "คำขอบคุณ"

ของพวกเขาสำหรับคุณและฉันสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจนั้น และพวกเขาขอบคุณมากจริงๆ ให้กำลังใจใช่ไหม? แต่เราทำสิ่งนี้เพื่อให้กำลังใจพวกเขา เราอาจไม่ได้ยินคำขอบคุณเสมอไป เช่น เราอาจไม่ได้รับคำขอบคุณจากเด็กในความอุปถัมภ์หรือจากครอบครัวอุปถัมภ์ของพวกเขาด้วยกระป๋องเป๊ปซี่แล็ปท็อปที่เรารวบรวมไว้สำหรับเด็กอุปถัมภ์ นั่นก็โอเค

การตอบสนองของพระเยซูก็เพียงพอแล้ว เพราะสิ่งที่เราทำเพื่อ “คนเหล่านี้ที่ต่ำต้อยที่สุด” เป็นการอวยพรพระเยซู และนั่นทำให้เรามีกำลังใจขึ้นเหมือนปีกนกอินทรี เมื่อรู้ว่าเราได้ช่วยพรครอบครัวมากมายในนามของพระเยซู

คุณรู้ไหม

พระเยซูไม่ได้สอนแค่ความรู้ในหัวเหมือนแคลคูลัสหรือตรีโกณมิติในโรงเรียนมัธยมสำหรับนักเรียนส  
วนใหญ่ ดังนั้น การติดตามพระเยซูจึงไม่ใช่แคลคูลัส

และเราทุกคนควรสรรเสริญพระเจ้าด้วยใจจริงสำหรับเรื่องนี้

พระเยซูสอนเพื่อให้ความรู้ของเรานำไปสู่การกระทำ

เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ขณะที่เราติดตามพระองค์ในการเป็นสาวก

นั่นคือความหมายของการติดตามพระเยซู การดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงทำ

ซึ่งหมายถึงการที่ชาวสวรรค์ต้องเข้าไปอยู่ในใจของเรา

เพื่อที่เราจะได้มีความเมตตากรุณาและรักผู้อื่นอย่างที่พระเยซูทำ

ความรู้สึกเมตตากรุณาและความห่วงใยของพระเยซูเป็นสิ่งที่นำผู้คนมาหาพระองค์

พระองค์แตกต่างจากคนอื่น ๆ ในแง่หนึ่ง และเราถูกเรียกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในแง่นี้

แน่นอนว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบในเรื่องนี้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่เราจะไม่ยอมแพ้เมื่อเราทำไม่ได้ และพระเยซูจะไม่ยอมแพ้ต่อเรา พระองค์ยังคงเชื่อเชิญให้เราติดตามต่อไป...

เพื่อดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ นำคำสอนของพระองค์และแนวทางของพระเยซูไปปฏิบัติ ได้แก่

การเลี้ยงดู การนุ่งห่ม การดูแล การเยี่ยมเยียน และการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

นี่คือสิ่งที่ผู้ติดตามพระเยซูทำ เพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทำ... จนกระทั่งถึงบนไม้กางเขน

ซึ่งความห่วงใยและความรักอันลึกซึ้งของพระองค์ได้รับการแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่

เพื่อให้เราเดินตามพระองค์และบินขึ้นไปด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เราควรอ่านพระคัมภีร์

นมัสการและร่วมสามัคคีธรรมกับผู้อื่นผ่านคริสตจักร และคุกเข่าอธิษฐาน... แต่บางที วง Steve

Miller Band อาจให้กำลังใจเราได้เช่นกัน เช่นเดียวกับที่คำอุปมาของพระเยซูกล่าวไว้ว่า

“จงเลี้ยงดูเด็ก ๆ ที่ไม่มีอาหารกิน จงตีเกือกเด็ก ๆ ที่ไม่มีรองเท้าใส่

จงให้บ้านแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่บนถนน” คุณจะอวยพรผู้อื่น คุณจะอวยพรพระเยซู

และคุณจะได้รับพรเช่นกัน เราทำทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อความรุ่งเรืองของเรา

แต่เพื่อความรุ่งเรืองของพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเยซูพระบุตร

โดยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงงานในตัวเราและผ่านตัวเรา ขอให้เราอธิษฐาน... อาเมน